
Skólaráðsfundur 4/9 2019 

Mætt: Hermann Jón Erlingsson, Helena Sólrún Hilmarsdóttir, Victoría Líf Hermannsdóttir,  

Þórunn Björg Arnórsdóttir, Þröstur Jóhannsdóttir, Dísella Carmen Hermannsdóttir,  

Gunnhildur Anna Sigurjónsdóttir og Vilborg Valgeirsdóttir sem var fundarritari. 

 

1. Þórunn dreifði áætlun skólaráðs fyrir veturinn 2019 – 2020 og kynnti. 

2. Þórunn kynnti starfsáætlun Hríseyjarskóla og skólanámskrá og lagði fram. 

3. Þórunn kynnti ytra mat Menntamálastofnunar, á grunnskóladeild Hríseyjarskóla, sem fer 

fram 11. og 12. september.  

4. Búið er að skipta út ljósum í öllum skólanum og eru nemendur og starfsfólk sammála um að 

það sé mikill munur bæði hvað varðar birtu og hávaða. 

5. Þórunn bar fram hugmynd um að sækja um til landlæknis, að Hríseyjarskóli yrði  heilsueflandi 

skóli. Leist fundarmönnum vel á þá tillögu. 

6. Þröstur kom með fyrirspurn um stóla sem nemendur nota. Hvort á döfinni væri að skipta, 

sem hefur ekki verið rætt. Allir fundarmenn voru þó sammála að stólarnir væru mjög 

óþægilegir. 

Fleira ekki rætt fundi slitið kl: 14:45. 


